

Số 132-BC/ĐUK

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 6 THÁNG ĐẦU NĂM**  
**VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019**

Thực hiện chương trình công tác năm, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đã đề ra. Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Khối và cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã chủ động bám sát chương trình công tác, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã đề ra, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 59 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc (trong đó: 35 đảng bộ cơ sở, 24 chi bộ cơ sở). Tổng số đảng viên của Đảng bộ là 4.188 đồng chí.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã triển khai, thực hiện đạt được những kết quả như sau:

**A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019:**

**I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp.**

**1. Đối với cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy:**

*\* Ban Thường vụ Đảng ủy Khối:*

- Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy và chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối, cấp ủy, UBKT cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

- Chỉ đạo cấp ủy cơ sở và tiến hành tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

*\* Đối với cấp ủy cơ sở:*

- Đảng ủy cơ sở đã chỉ đạo UBKT đảng ủy cơ sở và các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

- 59/59 chi, đảng ủy cơ sở đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

- Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Nhận xét: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối, cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở tổng kết chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Nội dung kiểm tra, giám sát đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

## **2. Đối với Ủy ban Kiểm tra:**

\* Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối:

- Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 (số 02-CTr/UBKTĐUK, ngày 10-12-2018)

- Ban hành mẫu chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT đảng ủy và các chi bộ; mẫu hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát.

\* Ủy ban Kiểm tra cơ sở:

- 35/35 UBKT đảng ủy cơ sở đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

- Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và đề ra nhiệm trọng tâm năm 2019.

Nhận xét: UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

## **3. Đối với các ban xây dựng đảng của Đảng ủy Khối:**

Phối hợp với UBKT Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

## **II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng**

### **1. Về công tác kiểm tra:**

#### **1.1- Cấp ủy các cấp:**

\* Ban thường vụ Đảng ủy Khối:

- Tiến hành kiểm tra và ra thông báo Kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng năm 2018 đối với 07 tổ chức đảng gồm: 04 đảng bộ: Tỉnh đoàn Thanh niên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trường Đại học Hùng Vương, Cục Quản lý thị trường; 03 chi bộ gồm: Cục Thi hành án dân sự, Chi nhánh Ngân hàng phát triển, Cục thống kê.

Qua kiểm tra kết luận có 07/07 (=100%) tổ chức đảng cơ bản đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác

xây dựng đảng đã đề ra, 07/07 tổ chức đảng còn có những tồn tại, hạn chế, nhưng chưa đến mức phải xem xét kỷ luật.

*\* Cấp ủy cơ sở:*

- 13/59 chi, đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2019; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở....

Qua kiểm tra cho thấy cấp ủy các cấp đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng đã đề ra, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn có những khuyết điểm, hạn chế nhưng chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

*1.2- Ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm:*

*\* Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối:*

Tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Công nghệ - Thông tin thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Phú Thọ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp ủy, lãnh đạo nhà trường giao; Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện Quy định Điều lệ Đảng trong công tác rèn luyện, bồi dưỡng, thủ tục, quy trình kết nạp đảng viên.

Tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên Vi Thị Cúc - Bí thư Chi bộ Công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được cấp ủy giao trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kết nạp đảng viên; Việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên và chấp hành các quy định của Đảng.

Tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên Bùi Thanh Thủy - Đảng viên Chi bộ Công nghệ - Thông tin thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được chi bộ giao trong công tác giúp đỡ, rèn luyện và giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng; Việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên và chấp hành các quy định của Đảng.

Qua kiểm tra cho thấy 01 tập thể và 02 cá nhân có vi phạm, nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, UBKT Đảng ủy Khối đã yêu cầu Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề chỉ đạo Chi bộ và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

*\* Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở và chi bộ: Không.*

*1.3- Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng:*

UBKT Đảng uỷ Khối tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra thu, nộp đảng phí đối với 02 Chi bộ: *Cục thi hành án dân sự, Ngân hàng phát triển*; 03 đảng bộ: *Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh*. UBKT đảng uỷ cơ sở tiến hành kiểm tra 07 cuộc.

Qua kiểm tra cho thấy cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo UBKT và các chi bộ, xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra, UBKT các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; UBKT các cấp xây dựng và tiến hành kiểm tra, giám sát đảm bảo nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, còn một số cấp uỷ cơ sở xây dựng nội dung một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa phù hợp, hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ; nhiều chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Việc tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa được nhiều.

*1.4- Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra công tác tài chính đảng:* Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ khối đã ban hành Quyết định, kế hoạch, đề cương và tiến hành kiểm tra việc tham mưu, thực hiện tài chính đảng đối với Văn phòng Đảng uỷ Khối (chưa ban hành thông báo kết luận). 07 UBKT đảng uỷ cơ sở tiến hành kiểm tra việc thu, chi, quản lý, sử dụng đảng phí tại các chi bộ trực thuộc.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác thu, chi, quản lý và sử dụng đảng phí được cấp uỷ cơ sở và các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc thu, trích nộp, sử dụng đảng phí đảm bảo đúng quy định.

## **2- Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên**

*2.1- Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng:* không

*2.2- Thi hành kỷ luật đảng viên:* Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Khối có 02 đảng viên bị thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ (cấp ban hành quyết định kỷ luật: UBKT Đảng uỷ Khối) gồm:

+ Phạm Thành Long - đảng viên Chi bộ Bệnh viện mắt thuộc Đảng uỷ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Nội dung vi phạm: Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bị toà án nhân dân thành phố Tuyên Quang tuyên phạt tù một năm, 6 tháng.

+ Hà Thị Minh Phú - đảng viên Chi bộ Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể dục thể thao thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ. Nội

dung vi phạm: Đánh bạc, bị toà án nhân dân thành phố Việt Trì tuyên phạt tù mười hai tháng (cho hưởng án treo).

**3- Về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng:** Không

**4- Về giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên**

*a. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng:* Không

*b. Giải quyết tố cáo đối với đảng viên:*

- Ban Thường vụ, UBKT và đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối nhận được 07 đơn tố cáo (đơn chính danh), cụ thể như sau:

+ 06 đơn của cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng nghề tố cáo đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Phú thọ, với nội dung: vi phạm quy chế dân chủ; công tác quản lý, sử dụng cán bộ và công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính.... Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo UBKT Đảng uỷ xem xét, phân loại đơn và giải quyết đơn theo thẩm quyền. Kết quả, 6/6 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, vì vậy đã hướng dẫn 02 người gửi đơn gửi lên cấp có thẩm quyền giải quyết đồng thời chuyển 06 đơn đến UBKT Tỉnh uỷ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

+ 01 đơn của công dân tố cáo đảng viên thuộc Đảng bộ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, nội dung: tố cáo đảng viên có quan hệ bất chính, có con ngoài giá thú và hình thức kỷ luật chưa phù hợp với vi phạm. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo UBKT Đảng uỷ Khối giải quyết theo quy định. Kết quả, UBKT Đảng uỷ Khối đã gửi giấy mời người có đơn tố cáo đến làm việc, tuy nhiên giấy mời được bưu điện tỉnh chuyển trả lại do địa chỉ người viết đơn cung cấp không đúng.

**5- Về công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên**

**5.1- Giám sát thường xuyên**

Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối làm tốt công tác giám sát thường xuyên đối với chi, đảng uỷ cơ sở. Các đồng chí phó ban, chuyên viên các ban của Đảng uỷ Khối hằng tháng nắm bắt tình hình và dự sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ tại cơ sở. Các chi bộ làm tốt công tác giám sát thường xuyên đối với đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quy định về những điều đảng viên không được làm, chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng, giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú, việc thực hiện Chỉ thị 13, 14, 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ...

**5.2- Giám sát chuyên đề**

- Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tiến hành 01 cuộc giám sát việc quán triệt, triển khai các nghị quyết Trung ương khoá XII, năm 2018; Việc lãnh đạo thực hiện Quy

chế dân chủ ở cơ sở đối với 05 đảng uỷ gồm: *Báo Phú Thọ, Kho bạc Nhà nước, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương.*

Qua giám sát cho thấy 05/05 Đảng uỷ cơ sở đã kịp thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập hoặc sao gửi các tài liệu Nghị quyết Trung ương khoá XII năm 2018 đến cán bộ, đảng viên. Các cấp uỷ cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP. 05/05 tổ chức đảng đều có khuyết điểm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo cấp uỷ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

- Cấp uỷ các cấp tiến hành giám sát 08 tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc quán triệt, triển khai các nghị quyết Trung ương khoá XII, năm 2018, việc lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

- UBKT đảng uỷ cơ sở đã tiến hành 05 cuộc giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc duy trì sinh hoạt chuyên đề; việc quán triệt, triển khai các nghị quyết Trung ương khoá XII, năm 2018, việc lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Qua giám sát, cấp uỷ và UBKT đảng uỷ cơ sở đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, khuyết điểm, đưa ra những kiến nghị, đề xuất khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

### **III. Công tác xây dựng ngành**

#### **1. Về xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng**

- Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối hiện nay có 5 Uỷ viên (gồm Chủ nhiệm, 1 Phó chủ nhiệm và 3 uỷ viên kiêm chức); Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra hiện có 3 đồng chí (gồm Chủ nhiệm, 1 Phó Chủ nhiệm, 1 chuyên viên). Số lượng UV UBKT Đảng uỷ Khối hiện nay đã đủ so với số lượng quy định.

- 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã đồng ý chủ trương và chuẩn y kết quả bầu bổ sung 05 Chủ nhiệm UBKT, 01 Phó Chủ nhiệm UBKT, 04 uỷ viên UBKT Đảng uỷ cơ sở.

#### **2. Về thực hiện các quy chế phối hợp**

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối làm tốt công tác phối hợp với các ban đảng của Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, phân công các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, trưởng, phó các ban đảng, chuyên viên đi dự sinh hoạt và nắm bắt tình hình cơ sở và hàng tháng báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra cùng với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng và đoàn thể của Đảng uỷ Khối thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong thực hiện

nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật của đoàn thể.

### **3. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng:**

Chỉ đạo UBKT Đảng uỷ Khối, cấp uỷ, UBKT đảng uỷ cơ sở tiếp tục tuyên truyền thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp uỷ cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát đến cán bộ, đảng viên.

### **4. Về công tác nghiên cứu khoa học: Không**

### **5. Công tác khác:**

- Ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của UBKT Đảng uỷ Khối nhiệm kỳ 2015 -2020.

- Gợi ý nội dung kiểm điểm một số tập thể cấp uỷ cơ sở năm 2018.

- Chỉ đạo UBKT, các ban xây dựng đảng của Đảng uỷ Khối chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kiểm tra về "kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc giải quyết tố cáo, khiếu nại và đình chỉ sinh hoạt Đảng năm 2017, 2018".

## **IV. Đánh giá chung**

### **1. Ưu điểm**

Ban Thường vụ Đảng uỷ đã kịp thời ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của UBKT Đảng uỷ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ đạo UBKT Đảng uỷ, cấp uỷ và UBKT cơ sở tiến hành tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao, đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định Điều lệ Đảng. Hoạt động kiểm tra, giám sát tại cơ sở đã dần đi vào nề nếp. Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp kịp thời được củng cố kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

### **2. Một số tồn tại, hạn chế:**

- Một số cơ sở chưa thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã xây dựng; nội dung một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa phù hợp, hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ; nhiều chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Việc tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa được nhiều.

### 3. Nguyên nhân:

100% cấp ủy cơ sở đều làm kiêm nhiệm công tác xây dựng đảng, bên cạnh đó còn có một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, có cấp ủy còn giao toàn bộ nội dung và việc thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy cho UBKT; còn lúng túng trong xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát.

## B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

1. Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của UBKT do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao.

2. Ban hành Quyết định, kế hoạch, đề cương và tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và việc thực hiện các khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVIII đối với 02 chi bộ gồm: *Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội*; 08 đảng ủy gồm: *Cục thuế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Thọ, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, Tòa án nhân dân tỉnh, Trường Cao Đẳng nghề.*

3. Ban hành Thông báo kết quả giám sát việc quán triệt, triển khai các nghị quyết Trung ương khoá XII, năm 2018; Việc lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với 05 đảng ủy gồm: *Báo Phú Thọ, Kho bạc Nhà nước, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương.*

4. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối:

- Ban hành thông báo kết luận kiểm tra việc tham mưu, thực hiện tài chính Đảng đối với văn phòng Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

- Giám sát cán bộ thuộc diện BTV Đảng ủy Khối quản lý trong việc kê khai tài sản; thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao đối với 02 đồng chí gồm: Đồng chí Trần Thị Thu Thủy – UVBTV Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đồng chí Đào Anh Tuấn – UVBTV Đảng ủy Sở Công thương. Giám sát đảng viên là cấp ủy viên cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và thực hiện nhiệm vụ được giao đối với 02 đồng chí gồm: Đồng chí Nguyễn Tiên Hà – UVBCH Đảng bộ TTGD TX; đồng chí Phạm Hồng Thao- UVBCH Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

- UBKT phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối ban hành quyết định, kế hoạch và thực hiện giám sát việc bổ sung hồ sơ, lý lịch đảng viên hằng năm đối



với 07 Chi, Đảng bộ: Cục Thống kê, Hội Chữ Thập đỏ, Liên minh Hợp tác xã, Sở Ngoại vụ; Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Y tế, Trường Chính trị tỉnh.

- Xem xét, kết luận đảng viên và tổ chức đảng vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật; kịp thời giải quyết các đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền.

5. Tập trung nắm bắt thông tin, tình hình tại các chi, đảng bộ cơ sở. Giám sát thường xuyên về việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng tại một số chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở để kịp thời phát hiện đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý kịp thời.

6. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và chỉ đạo, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020.

Trên đây là một số kết quả hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trân trọng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh ủy,
- UBKT Tỉnh ủy,
- Các chi, đảng ủy cơ sở,
- BTG ĐUK (đưa lên trang TTĐT, nhắn tin),
- Lưu UBKT, VP ĐUK.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Tạ Phú Thọ**